

บทที่ 24

การเป็นผู้อารักขา หรือรับผิดชอบ
ชีวิตของเรา ที่พระเจ้าประทานให้

เป้าหมาย เพื่อชี้ให้เห็นว่า เราเป็นผู้อารักขา รับผิดชอบ ไม่เพียง
แต่ทรัพย์สินสมบัติเงินทอง แต่รวมทั้ง ชีวิต สติ ปัญญา ความ
สามารถ และทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พระเจ้าประทานให้เราด้วย

ข้อพระคัมภีร์ มัทธิว 25/14-30

อรัมภบท เมื่อคุณหนึ่งคนใด กลับใจเป็นคริสเตียน เขาก็จะบังเกิด
ใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ พระเจ้าประทานของประทานฝ่ายจิต
วิญญาณให้ ซึ่งคริสเตียนจะต้องรับผิดชอบในการ ใช้ของ
ประทานนั้น

เรื่องของสามพี่น้อง

เมื่อถึงวันปีใหม่ พ่อแจกเงินให้ลูกชาย 3 คน คนละ
300 บาท ให้ซื้อของขวัญกันเอง พี่ชายคนโตซื้อหนังสือกฎหมาย คนที่
สองซื้อสมุดไว้บันทึกคำสั่งสอนของพ่อแม่และคำสั่งสอนในพระคัมภีร์ ส่วน
คนเล็กซื้อหนังสือเกี่ยวกับการพูด

พ่อโตขึ้น พี่ชายเป็นนักปกครองที่มีชื่อเสียง

คนที่สองเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง

คนที่สาม เป็นนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และนักพูด

ทั้งสามคน รักพระเจ้า และใช้ชีวิตเป็นพยานที่ดี ไม่ว่า

เขาจะอยู่ที่ไหน ทำอะไร

อุทาหรณ์นี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าท่านจะมีความสามารถ และ
ของประทานใด ๆ ก็จงใช้อย่างดีที่สุด สักยี่สิบที่ดีที่สุด ไม่คองไปเปรียบ
เทียบกับคนอื่น แต่ละคนมีของประทาน ความสามารถไม่เหมือนกัน จง
ใช้สิ่งที่พระเจ้ามอบหมายแก่ท่านอย่างดีที่สุด อย่างถวายเกียรติยศแด่
พระเจ้า ในฐานะผู้รับผิดชอบที่ดี

1. ของประทานมาจากพระเจ้า

พระธรรมยากอบ 1/17 บอกเราว่า ของประทานอัน
ที่เลิศทุกอย่างนั้น มาจากเบื้องบน จากพระบิดาเจ้า

ของประทาน มี 3 ประเภท

- ก. ของประทานฝ่ายร่างกาย ได้แก่ สุขภาพ บุคลิกภาพ
และอิทธิพล
- ข. ของประทานฝ่ายวัตถุ ได้แก่ เงินทองทรัพย์สินของต่าง ๆ
- ค. ของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ 1คร. 12/4-11

2. เราควรมีท่าทีหรือทัศนะอย่างไร ต่อความสามารถ และ
ของประทาน ที่พระเจ้าประทานให้ ?

พระเจ้าทรงให้แต่ละคนมีความสามารถและของประทาน
แตกต่างกันไป ไม่น่าจะทุกคนจะมีของประทานเหมือนกันเสมอไป
ตามน้ำพระทัยของพระองค์

ดังนั้น เราจึงไม่ควรใช้ในทางแข่งขัน จึงดีซึ่งเด่นกัน แต่
ควรประสานกัน พึงอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่มีใครสำคัญกว่าใคร ทุก
คนเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ้า

บางคนมีของประทานและความสามารถหลายอย่าง บางคน
มีอย่างเดียว ไม่ว่าจะมามากน้อย เป็นความสามารถหรือของประทาน
ที่ออกหน้าออกตาหรือไม่ก็ตาม เราก็ควรใ้อย่างเต็มที่และสัตย์ซื่อ
เพื่อเสริมสร้างคริสตจักรและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน

3. เรามีความรับผิดชอบต่อความสามารถ และของประทาน
อย่างไร ? 1 คร. 3/10-15

เราต้องรับผิดชอบในการใช้ความสามารถและของประทาน
มีดังนี้

ก. ของประทานและความสามารถที่ไม่ได้ใช้ จะถูกเรียก
คืนไปจากเรา มธ. 25/28

ตัวอย่างที่เราจะเห็นได้คือ ตัวอย่างของกษัตริย์ซาอูล พระ

เจ้าแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ แต่ต่อมาซาอูลเกิดความเหยียดหยัง ซาอูลความ
 รับผิดชอบ เอาแต่ใจตัวเอง และจมอยู่ในความบาป ดังนั้นจึงถูกออกจาก
 ตำแหน่ง และพระเจ้าทรงตั้งให้ดาวิดทำหน้าที่แทน

ข. ความสามารถและของประทานที่มีอยู่ ถ้ายิ่งใช้ ก็จะได้ยิ่งได้
 รับการพัฒนาให้มีความถนัดถื่นในการใช้ยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ

ค. ผู้ที่รับผิดชอบคือ พระเจ้าอาจประทาน ของประทาน และ
 ความสามารถ ให้อีกเป็นการเพิ่มเติม มธ. 25/29

ข้อท่องจำ "เพราะถ้าผู้ใด รู้จักใช้สิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประ
 โยชน์ สิ่งใดที่เขาทำอยู่แล้ว ก็จะได้รับเพิ่มเติมขึ้นอีกและ
 ได้รับความสุขสมบูรณ์ สำหรับผู้ที่ไม่มี ความซื่อสัตย์สุจริต
 แม้ว่าจะสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นจะมีเพียงเล็กน้อย ก็จะถูกยึดเอาไป
 เสีย" มธ. 25/29

ข้อควรจำ คริสเตียนไม่เพียงแต่มีความรับผิดชอบในการถวายเงินทอง
 เท่านั้น แต่มีความรับผิดชอบในการถวายชีวิต ความสามารถ
 และของประทานที่มีอยู่ในการรับใช้พระเจ้า คริสตจักร
 สังคม และรับใช้ซึ่งกันและกัน

พระเจ้าต้องใช้คนพิการหรือ ?

อาจารย์เจียมเม้ง เป็นนักเทศน์คนหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบัน
 ได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว วันหนึ่งขณะที่ท่านเทศนา ท่านยกมือข้างหนึ่ง
 ที่พิการของท่านขึ้น กล่าววว่า

"พระเจ้าต้องใช้คนพิการอย่างผม เพราะ

1. อาจยังไม่ถึงเวลาของคนดี ๆ
2. คนดี ๆ ไม่ยอมถวายตัวรับใช้พระองค์ พระเจ้าจึง
 ต้องใช้คนอย่างผมไปก่อน"

คำกล่าวนั้น ทำให้ผู้ฟังหลายคนสำนึก ครูหนุ่มคนหนึ่งร้องไห้ เขา
 ตัดสินใจถวายตัวเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เขาเรียนในวิทยาลัยพระ
 คริสตธรรม ปัจจุบันนี้จบแล้ว รับใช้พระเจ้าเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักร

แห่งหนึ่ง ในภาคเหนือของประเทศไทย

- ภาคปฏิบัติ ให้ครูแบ่งนักศึกษาในชั้นเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-5 คน แล้วให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสำรวจซึ่งกันและกันว่า แต่ละคน มีความสามารถดีแค่ไหนอะไร ? และตั้งใจให้แต่ละคนใช้ความสามารถนั้นในการรับใช้พระเจ้า และรับใช้ซึ่งกันและกัน
- หมายเหตุ จุดประสงค์ของภาคปฏิบัตินี้ก็คือ สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันค้นพบว่า แต่ละคนมีความสามารถพิเศษ ที่แต่ละคนอาจยังไม่ได้ค้นพบ เพราะมีคนเป็นจำนวนมาก มีความสามารถดีแค่ไหนในหลายด้าน ทั้ง ๆ ที่เจ้าตัวเอง ไม่รู้